

Aso-Juku Diary



สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาวปวีร์ คำเจริญ ตอนนี้เรียนอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 โครงการนี้เป็นโครงการแลกเปลี่ยนครั้งแรก รวมถึงเป็นการเดินทางไปต่างประเทศเป็นครั้งแรกของฉัน เราเดินทางไปฟูกูโอกะด้วยเครื่องของการบินไทย ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมงในการ พอถึงสนามบินก็มีเซนเซย์มารับพวกเรา แล้วเดินทางไปยัง ASO International House ซึ่งห้องพักของเราอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟใต้ดินมากนัก หอพักเป็นหอพักนักศึกษาหลายๆชาติส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนและเวียดนาม โดยหอพักนี้จะแยกชั้นสำหรับผู้ชายและผู้หญิงแต่สามารถมาหากันได้ตรงห้องโถงและมีครัวเป็นส่วนรวมให้พวกเราได้ใช้กัน

เซนเซย์ที่คอยดูแลพวกเราคือ โยโคชิเซนเซย์, อิวาโอะเซนเซย์และคานะโกเซนเซย์ ซึ่งตลอดเวลา 41 วันที่ผ่าน



มา เซนเซย์จะสลับเวลาจากการเรียนพาพวกเราไปเที่ยวในสถานที่ใกล้ๆ บางครั้งก็จะพาพวกเราออกไปทั้งวัน หรือครึ่งวันแล้วแต่ตารางเรียน โดยปกติจะเรียนภาษาญี่ปุ่น 5 วัน/สัปดาห์ โดยเรียนวันละ 2-3 คาบ โดยการไปโรงเรียนของเราไปได้หลายวิธีทั้งปั่นจักรยาน เดินไป หรือนั่งรถไฟใต้ดินไปก็ได้ ในแต่ละวันเราจะได้รับการบ้านให้เขียนบันทึกชีวิตประจำวันโดยโปรเจกจบของเราเซนเซย์จะให้เลือกว่าจะทำคลิปวิดีโอหรือ Power point เพื่อนำเสนอ ในแต่ละวันกิจกรรมก็แตกต่างกันออกไปเช่นการเรียนชงชา การใส่ชุดยูคาตะ การทำนามบัตร ดรออิ้ง วาดมังงะ การเขียนพู่กัน การเขียนโค้ดโดนรน การเรียนมารยาททางธุรกิจและที่สำคัญคือ world café เป็นการให้เราไปพบปะกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน และในครั้งสุดท้ายพวกเราได้ลงมือทำอาหารไทยให้เพื่อนชาวญี่ปุ่นและเซนเซย์ได้ลองทานกันซึ่งเมนูของเราคือ ปลาหมึกกับหมูผัดผงกะหรี่ ยำ มาล่าและกล้วยบวชชี



ช่วงวันหยุดจะเป็นวันอิสระของพวกเรา ซึ่งวันหยุดพวกเราก็มักจะออกไปเที่ยวกัน เช่น สวนไฮริโคเอ็น, เท็นจิน, ฮากาตะเอกิ, เท็นจินเป็นต้น แล้วก็มีวันที่เซนเซย์พาพวกเราไปเที่ยวด้วยเช่นศาลเจ้า, บ้านโบราณ, ปราสาทคุมาโมโต้, ดาไซฟู





การที่ฉันได้มาฟูจิวะในครั้งนี้นอกจากจะได้พัฒนาภาษาญี่ปุ่นแล้วยังได้มีรูปภาพดีๆจากเพื่อนคนญี่ปุ่น คนไทยและรุ่นพี่คนไทยที่มาเรียนต่อที่นี่ รุ่นน้องมัธยมที่มาแลกเปลี่ยน และการใช้ชีวิตประจำวันแบบคนญี่ปุ่นด้วย เซนเซย์ที่คอยดูแลก็คอยสนับสนุนและดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี การที่ได้มาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ถือว่าเป็น ประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากๆและประทับใจมากๆค่ะ